

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. หนุนสหกรณ์ส่งออกไข่ไก่ รายใหญ่ขึ้นอาสาเป็นพี่เลี้ยง
๒. เดินหน้าเปิดตัวข้าวแกงสหกรณ์
๓. กฟก.เดินหน้าปลดหนี้แบงก์เกษตรกร
๔. นายกษถกสามชาติแก้ราคาขาย
๕. ไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวของโลก
๖. ลุ้นอีก๖เดือนไทยหลุดไบเหลือง ใอยูยยังไม่กระทบส่งออก
๗. กรีนพีซแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส แก้ปัญหาเรื้อรังประมงไทย
๘. ฮี้อฮา - ประมง คัด - ผสมพันธุ์ปลาหมอไทย ไชส์ยักษ์ ๑ กิโล
๙. E-update: หวันทำนาปีละ ๓ ครั้งทำสิ่งแวดลอมพัง
๑๐. บิ๊กกองสลากรเปิดทางแก้หวย ประมงไทยไวบเหลืองอียูซ่าเต็ม

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน

หมุนสหกรณ์ส่งออกไข่ไก่ รายได้ใหญ่ขึ้นอาสาเป็นพี่เลี้ยง

๕ บั๊กวงการไข่ไก่เมินงบ คชก. กว่า 20 ล้านบาท แต่ขอรับบทเป็นพี่เลี้ยงหมุนสหกรณ์ส่งออกแทน อดีตนายและผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุนุ อากาศร้อน-รายย่อยเจียดันราคาไข่ไก่พุ่ง พร้อมเสนอแผนการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ ปี 59 ตัดหลังเอกชน 17 ราย ให้กรมปศุสัตว์อนุมัตินำเข้าเดือนเว้นเดือน พร้อมจำกัดปีละไม่เกิน 5 แสนตัว อีกด้านหนึ่งเกษตรกรยังไม่เชื่อใจผู้ส่งออก

นายมานิช ชูทับทิม นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ภายหลังจากการประชุมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ (วันที่ 21 เม.ย.58) เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ร่วมกัน ซึ่งในที่ประชุมปรากฏว่าบริษัทผู้เลี้ยงไก่ไข่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นซีพี และเบทาโกร และรายอื่นๆ แจ้งว่าจะไม่รับเงินสนับสนุนในการส่งออกจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พร้อมกับเสนอตัวรับเป็นที่ปรึกษาในการหาตลาดส่งออกให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงรายย่อยแทน จึงให้สหกรณ์ไปรวมตัวกัน เพื่อแจ้งความจำนงลงทะเบียนรายชื่อกับกรมปศุสัตว์เพื่อส่งออก

"ทางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ประกาศรับซื้อไข่ไก่คณะ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท โดยมีราคาขายยับขึ้นมา 50 สตางค์ (ราคาไข่ไก่เดือนมีนาคมต่ำที่สุด เฉลี่ยฟองละ 2 บาท) สืบเนื่องมาจากอากาศร้อน ผนวกกับรายย่อยเลิกกิจการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปริมาณไข่ลดลง อย่างไรก็ตามก็ดีประเมินไข่ไก่ที่อยู่ในตลาดปริมาณ 39 ล้านฟองต่อวัน นับว่ายังมากอยู่ หากจะให้เกิดความสมดุลน่าจะอยู่ที่ 37-38 ล้านฟองต่อวัน" นายมานิชกล่าวและว่า

อยากให้กรมปศุสัตว์วางแผนปริมาณไข่ไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ในแต่ละปีไม่เกิน 5 แสนตัว ยกตัวอย่างการกำหนดแผนการนำเข้าในปี 2559 ให้ทุกบริษัทส่งแผนนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ใครไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากนั้นจึงมาพิจารณาว่าแต่ละบริษัทขอแผนนำเข้าจำนวนเท่าไร อนุญาตหมด แต่ปริมาณมาก ก็ใช้วิธีอนุญาตเดือนเว้นเดือน หรือถ้าพัน 5 แสนตัว สั่งเบรกทันที จะทำให้รักษาเสถียรราคาไข่ไก่ได้

ทั้งนี้เงินที่ คชก.อนุมัติได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การ
ชดเชยการลดกำลังการผลิตไข่ไก่ โดยจ่ายเป็นค่าชดเชยการปลดระวางแม่
ไก่ยืนกรงอายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ ออกจากระบบเพิ่มเติมจากปกติ ให้ผู้เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมายการปลด
ระวางจำนวน 2.5 แสนตัว ระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน
ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน

ส่วนกิจกรรมที่ 2 การรวบรวมไข่ออกจากระบบ โดยจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการรวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ สมาคม
ผู้เลี้ยงไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อระบายจำหน่ายสู่โรงงานแปรรูป
หรือเก็บสต็อกเข้าห้องเย็นเพื่อจำหน่ายออกนอกตลาดปกติ เป้าหมาย 24
ล้านฟอง ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2.80 ล้านฟอง รวม 2
โครงการใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ผลจากการดำเนินทั้ง 2 โครงการ
คาดว่าจะปริมาณไข่ไก่ลดลง 1.60 ล้านฟอง/วัน

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ อีกอย่าง
รายได้ผู้ส่งออกดำเนินการปกติอยู่แล้ว” นายมาโนช กล่าวทิ้งท้าย

ด้านแหล่งข่าวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ กล่าวว่ายังไม่เชื่อใจว่า
ผู้ส่งออกจะทำได้จริงหรือไม่ ท้ายสุดก็ได้เปรียบอยู่ที่ในแง่ศักยภาพการ
ส่งออก ยอมรับว่ากลัวถูกหลอก และถ้าสหกรณ์ทำไม่ได้ ทางกลุ่มนี้ก็จะใช้เงิน
ข้ออ้างเข้ามาในระบบเพื่อดันส่งออกอยู่ดี แต่คงยังไม่กล้าเข้ามาเต็มตัว
เพราะสังคมจับตามองอยู่ สำหรับพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต
ไข่ไก่ที่สำคัญ อาทิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ขอนแก่น
เชียงใหม่ และเชียงราย เป็นต้น



▲ เปิดตัว...นายยุทธ อุตมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ เปิดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นที่บ้านห้วยไม้ซอด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายอีก

เดินหน้าเปิดตัว ข้าวแกงสหกรณ์

**ตัดคูโปงเดลินิวส์
สดได้ตลอดทั้งปี**
สหกรณ์บึงกาฬได้ฤกษ์เปิด
ขายข้าวแม่แม่แปรรูป ลูกหยียักษ์
เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสารหลากหลาย
ชนิด “อุดรธานี” ♦ อ่านต่อหน้า 8

บ้านและสมาชิกสหกรณ์ได้ซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจะไปเริ่มจัดงานที่ อ.เมือง จ.เบิ่งกาฬ เป็นสถานที่ต่อไป จากนั้นจะไปจัดในทุก ๆ อำเภอ เนื่องจากเป็นโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายพนัทร สิงห์ศักดิ์ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยอภัยได้” ที่บริเวณหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายอภิรักษ์ โกศลกุล เกษมสีมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.อุดรธานี นายสรศักดิ์ เบียมสง่า สหกรณ์ จ.อุดรธานี พร้อมคณะฯ เชิญชมรมสินค้าจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นำสินค้าจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาเป็นธรรม และช่วยลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจาก 20 อำเภอ ใน จ.อุดรธานี ผู้ประกอบการจากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และภาคเอกชน นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาถูก ใช้ควบคู่กับอุปโภคส่วนลดจาก นสพ.เดลินิวส์ นำมาแลกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สกต.อุดรธานี จำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ กลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์บ้านเชียง จำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ กลุ่มสมุนไพร เชียงเพ็ง จำหน่ายโลชั่นทาผิว และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพร

กลุ่มสหกรณ์นาแก้ว จำหน่ายไข่เค็มสมุนไพร ปลาแรบอง ปลาแห้ง กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านนาพันธุ์พันธ์ จำหน่ายน้ำพริกแจ่วบอง น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสามกษัตริย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรุดจับ จำหน่ายถั่วลิสงคั่วทราย กลุ่มรองเท้าหนังบ้านม่วง จำหน่ายรองเท้าชายหญิงสวมใส่สบาย ทนทานต่อการใช้งาน เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 2558 ในวันศุกร์และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. จำหน่ายควบคู่ไปกับงานถนนคนเดินที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี

ด้านนายสิริพงษ์ ตรีการกมล ประธานสหกรณ์ไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับประชาชนที่สนใจ โดยนำอุปโภคส่วนลดจาก นสพ.เดลินิวส์ มาแลกซื้อไก่ไข่สดจากสหกรณ์ในราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ แต่จำกัดไว้

คนละไม่เกิน 5 แผง เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นโอกาสให้สหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได้กระจายสินค้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในวันที่ 28 เม.ย. จะนำไก่ไข่สดไปร่วมออกบูธจำหน่าย ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ซื้อไก่ไข่สดในราคาถูกอีกด้วย

ทางด้านนายไพรัช อ่อนประเสริฐ สหกรณ์ จ.กระบี่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายให้กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์ จ.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีนายปิณฑัง พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 28 เม.ย. ที่โรงแรมกระบี่ มารีไทม์ ปาร์กแอน สปาร์ตอร์ท เพื่อให้สหกรณ์ทั่วประเทศรับทราบนโยบายของรัฐบาล และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตามแผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 (โรดแมพ 2015) แผนที่ 1 ปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตโดยปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ และความสมัครใจของเกษตรกร ปรับระบบส่งเสริมการผลิตให้เกิดการพัฒนาในเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ แผนที่ 2 เพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์

นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพเป็นผู้ซื้อผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง นม ผลไม้และกาแฟ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขณะที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์ม น้ำมันแบบครบวงจร.

กฟก.เดินหน้าปลดหนี้เบงก่เกษตรกร

นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขานุการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก. เปิดเผยถึง “โครงการคืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฯ” ว่า “จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ระบุถึงการคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้เมื่อชำระราคาเสร็จสิ้นตามที่กำหนดในสัญญา และทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดการบริหารหนี้ของเกษตรกรจากเจ้าหนี้ ซึ่งปัจจุบันกองทุนดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินแทนเกษตรกรแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๔๖๗ ราย เป็นเงิน ๕,๗๙๕,๘๒๑,๑๙๔ บาท รักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร ได้มากกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ไร่ นายเกตุนิยงค์ เนตรนาค บ้านเลขที่ ๓๕/๑ ม.๑ ต.บางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กล่าวว่าคนเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขึ้นทะเบียนหนี้ รอบปี ๒๕๕๖ ถูกบังคับคดีขายทอดตลาด มีที่ดินทำประกัน ๑๓ ไร่ ๗๒.๔ ตร.ว. จำนวนเงินต้น ๔๙๙,๗๖๐.๗๗ บาท ได้รับการจัดการหนี้จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลาพอดีทำให้ที่ดินไม่ถูกยึด นายเกตุนิยงค์ ยังระบุว่าคนมีอาชีพทำนา และนำที่ดินไปจำนองธนาคารพาณิชย์ และใกล้จะถูกยึด แต่ทราบข่าวว่า กฟก.จะเข้ามาฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้ติดต่อไปช่วยเหลือหนี้ให้ไม่ให้ที่ดินถูกยึด กระนั้นก็ตามจากนี้ก็ต้องเคลียร์หนี้กับกฟก.ตามระเบียบต่อไปตอนนี้สบายใจแล้วไม่ต้องถูกยึดที่ดิน

เกษตรฯ ถกสามชาติแก้รายจ่าย A12

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้โอกาสนี้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 9 เพื่อทบทวนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ในวันที่ 28 เม.ย. 2558 ณ เกาะลังกาวิ คาคว่าน่าจะร่วมหารือในการแก้ปัญหาการค้าทางพาราด้วย ส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียน จะเป็นการทบทวนพัฒนาการสร้างประชาคมอาเซียนและเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกอาเซียน และการสร้างความใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ภายในอาเซียน

ไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวของโลก

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ค้าข้าวนานาชาติ (THE RICE TRADER) รายงานปริมาณส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ 5 ประเทศ ณ วันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ว่าประเทศไทยยังเป็นแชมป์การส่งออกข้าว โดยมีปริมาณ 2.63 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อันดับ 2 ประเทศอินเดียส่งออกประมาณ 2.586 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 อันดับ 3 ประเทศปากีสถานส่งออกประมาณ 1.565 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 อันดับ 4 ประเทศเวียดนามส่งออกประมาณ 1.454 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 0.34 และอันดับ 5 ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งออกประมาณ 0.931 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 1.33

ทั้งนี้ ในปี 2557 THE RICE TRADER รายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 10.96 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นประเทศอินเดียส่งออกประมาณ 10.81 ล้านตันข้าวสารเวียดนามส่งออกประมาณ 6.687 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 0.9

ขณะเดียวกัน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนไทยเยือนนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2015 ของ สปป.ลาว ซึ่งในโอกาสนี้จะได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย กับ สปป.ลาว เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และ สปป.ลาวมีแผนจะจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การฝึกอบรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความร่วมมือเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า Lao ITEC นครเวียงจันทน์

ลูนอีก 6 เดือนไทยหลุดใบเหลือง ไออยูยยังไม่กระทบส่งออก⁶

สัมภาษณ์

กรณีนวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (อียู) ได้ตัดสินใจออกประกาศเตือน และให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และไร้การควบคุม (ไออยูย) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจดังกล่าว เพราะเห็นว่าอียูมิได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของไทยในการแก้ไขปัญหาไออยูย อย่างไรก็ตาม จากที่ “ฐานเศรษฐกิจ” เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ได้มีโอกาสฟังคำชี้แจงของ “นายนพกุล คุณวิบูลย์” หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมได้แสดงความหวังว่าไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้



• นพกุล คุณวิบูลย์

ย้อนรอยก่อนโถงใบเหลือง

นายหนพภูล กล่าวว่าเรื่อง โอยูยูนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะอียูได้ออกกฎระเบียบเรื่องโอยูยูมาตั้งแต่ปี 2553 และหลังจากนั้นได้เริ่มจับตาประเทศที่ค้าขายสินค้าประมงกับอียูว่าทำได้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย และในปี 2555 คณะอียูได้เดินทางเยือนไทยเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไข ปัญหา 1 ครั้ง และก็มีความเห็นว่ายูไทยยังมีความบกพร่องในการแก้ไขปัญหา และล่าสุดในปี 2557 ที่ได้มาเยือนไทยอีกครั้ง ได้ระบุเพิ่มเติมว่าไทยยังมีความบกพร่อง และในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมามีแผนจะพิจารณา และประกาศผลการพิจารณาเพื่อให้ใบเหลืองกับประเทศไทย แต่ต้องเลื่อนการพิจารณาออกมา และล่าสุดนำสู่การพิจารณาและประกาศให้ใบเหลืองดังกล่าว

"เขาประเมินว่า 2 ปีที่ผ่านมาไทยยังปรับปรุงแก้ไขเรื่องโอยูยูไม่ได้อย่างที่เขาต้องการ จึงออกใบเหลืองเตือนให้เร่งแก้ไขที่เท่านั้นเองที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาของเราได้ทำไปเยอะโดยเฉพาะในรัฐบาลปัจจุบัน ตามประเทศอื่นเขาออกเราทำเยอะมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่แน่นอนมาตรฐานของแต่ละคนก็แตกต่างกัน



การแก้ไขกฎหมายการประมงล่าช้าเพราะไทยมีปัญหาการเมือง"

แต่ทั้งนี้เราก็มีความจริงจังและจริงจังในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากเราไม่ทำอะไรเลยเราคงโดนใบแดงไปแล้ว แต่ที่ยังล่าช้าคือการแก้ไขกฎหมายการประมงที่หลายรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภามา 3 รอบ แต่โชคไม่ดีที่มีปัญหาการเมือง และมีการยุบสภามาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้เร่งผลักดันในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการประมงฉบับใหม่ที่ค้างเติ่งมานาน 15 ปี ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงพระปรมาภิไธย และมีผลบังคับใช้เท่านั้น"

แก้จุดเริ่มต้นแก้ปัญหาวังจิง

นอกจากการแก้ไขกฎหมายแล้วหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีกรมประมงเป็นแม่ข่ายยังได้เร่งดำเนินการตามแผนงานหลักในการแก้ไขปัญหาการประมงแบบโอยูยู โดยมี 6 แผนงานหลัก ได้แก่ 1.การแก้ไขพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายการประมงและกฎหมายลำดับรอง 2.การจัดทำแผนงานระดับชาติใน

การป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงโอยูยู 3.การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการทำประมง ซึ่งขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนเรือประมงที่เน้นเรือเชิงพาณิชย์ไปกว่า 5 หมื่นลำแล้ว 4.การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมง 5. การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) ที่ทำไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเรือ และ 6.การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง ตั้งแต่การจับจนถึงการแปรรูปส่งออก

"การที่เราได้ใบเหลืองมองในแง่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยูยูให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือไทยทางเทคนิคคืออย่างเป็นทางการได้ ซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นภายใน 6 เดือนนับจากนี้ เราอาจถูกพิจารณาให้ใบแดงเหมือนหลายประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2555 อียูได้ให้ใบเหลืองแล้ว 16 ประเทศ ปัจจุบันเหลือ 9 ประเทศ เปลี่ยนเป็นใบแดง 3 ประเทศ (กัมพูชา, กินี, ศรีลังกา) ส่วนฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยโดนใบเหลืองมา 2 รอบ วันนี้เขาหลุดโดยได้ยกเลิกค่าเตือน (ใบเขียว) เพราะเขาทำให้ยูยูพอใจ ส่วนเกาหลีใต้ถูกใบเหลืองมา 3 รอบ วันนี้ก็ยังคงแก้ไขอยู่"

แก้กฎหมายก็อย่าปลดลือก

อย่างไรก็ตามในส่วนของไทยยอมรับว่าในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการประมงเป็นสิ่งที่ยูยูให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยอียูต้องการให้มีคำจำกัดความหรือบทเฉพาะกาลที่ชัดเจนในกฎหมายว่าการกระทำเช่นใดที่ถือว่าเป็น "โอยูยู" เพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้ที่ทำผิดกฎหมายอาจหลุดพ้นความผิดได้ ในเรื่องนีทางกระทรวงเกษตรฯ กำลัง

หาทางออกอยู่ เพราะโครงสร้างทางกฎหมายของไทยกับอียูต่างกัน เป็นเรื่องที่ต้องเจรจาทำความเข้าใจ และไทยต้องอธิบายทำความเข้าใจกับเขาว่าเราจะทำอะไร และจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกในเรื่องกฎหมายนี้อย่างไร เพื่อให้มีคำจำกัดความหรือบทเฉพาะกาลให้เขาพอใจ ซึ่งการเจรจาต้องเป็นลักษณะ Give and Take (ให้และรับ)

"ทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าการให้ใบเหลืองของอียูในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อส่งออกสินค้าประมงไทยไปอียู เพราะเป็นเพียงการแจ้งเตือนว่าคุณอยู่ในข่ายที่ต้องปรับปรุง ไม่ได้แบนนำเข้า และไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น การค้าขายยังเป็นปกติ แต่ถ้าเป็นใบแดงจะกระทบเพราะเขาจะห้ามนำเข้าสินค้า อย่างไรก็ตามจากที่เราโดนใบเหลืองขณะนี้ผลทางด้านจิตวิทยาทำให้ลูกค้าได้เตรียมหาสินค้าจากแหล่งอื่นทดแทนสำรองไว้ เพราะมีความไม่แน่นอน แต่เบื้องต้นเขาไม่ได้เลิกซื้อ"

อาจได้เหลืองอีกหลายรอบ

นายหนปฎล กล่าวอีกว่า หลังจากที่ได้ไทยโดนใบเหลืองสิ่งที่ได้ทำแล้วคือการออกแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่แสดงความผิดหวังต่อการที่อียูออกใบเหลือง และทางสถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ส่งหนังสือแจ้งต่ออียูอย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนจากนี้ไปในส่วนภายในของเราก็ต้องคุยกับเขาว่าต้องการอะไร การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการทั้ง 6 แผนงานข้างต้น ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนจากนี้ไปอาจจะยังทำไม่ได้สำเร็จ 100% ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เขาตั้งไว้ ทั้งนี้ในเรื่องไอยูยูทางอียูอาจให้โอกาสไทยแก้ไขปัญหามากกว่า 6 เดือนเหมือนกรณีฟิลิปปินส์ หรืออย่างกรณีเกาหลีใต้ได้ใบเหลืองมา 3 ครั้ง และให้เวลาแก้ไขมากกว่า 1 ปี และขณะนี้ก็ยังแก้ไขอยู่ ขณะที่ไทยเพิ่งได้ใบเหลืองเป็นครั้งแรกน่าจะเข้าลักษณะเดียวกัน

"ไม่ยากฟันธงว่าในอีก 6 เดือนจากนี้ไทยจะหลุดจากใบเหลือง แต่หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนงาน และทำได้ตามมาตรฐานที่เขาวางไว้ ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ประชาชนช่วยกัน และสื่อช่วยกัน เราจะไปถึงจุดหมายแน่"

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ออกประกาศให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งเตือนไทยต่อกรณีที่ยังไม่มีมาตรการเพียงพอตามกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน คอต้าน และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไร่การควบคุม หรือกฎระเบียบ (ไอยูยู) โดยกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้แก้ไขปัญหานั้น มิเช่นนั้นจะเกิดขึ้นครั้งแรก นอกจากจะมีประเด็นเรื่องการค้าประมงผิดกฎหมายแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการประมงที่ทำลายล้าง เช่น มีการประมงที่จับสัตว์น้ำที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ สัตว์ที่หายากจำพวกโลมา เต่า เป็นต้น

ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับประมงมองว่า กรมประมงไม่ควรทำแบบนี้ สิ่งที่เราควรทำคือควรมีมาตรการให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ควรยกเลิกการใช้เครื่องมือพวกนี้ไปเลยจะเป็นทางออกที่ดี"

กรมประมงไม่ควรโฟกัสเรื่องทำให้เรือประมงถูกกฎหมาย หากเกิดการสอดแทรกเอาเรืออวนเถื่อนเข้ามา จะกลับไปสู่วงจรเดิมคือ ทะเลถูกทำลาย ทะเลที่เสื่อมโทรมจะเสื่อมโทรมหนักขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้คือลากเอาพวกสัตว์น้ำเล็กๆ ไปทำปลาปน เพราะฉะนั้นกรมประมงไม่ควรมองแค่เรื่องการทำเรือ ควรสั่งห้ามเครื่องมือการประมงที่ทำลายล้างทุกชนิดในขนาดเดียวกันจะ

กรีนพีซแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส แก้ปัญหารีอริงประมงไทย

การที่อียูออกมาเตือนเตือนเป็นการเตือนที่มีการทบทวนมาอย่างดีแล้ว เพราะในอดีตก็มีการพูดคุยกันมานานกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้ทำอะไรที่เพียงพอ ยังสะเปะสะปะ ดังนั้นระยะเวลา 6 เดือน ที่ให้ไทยแก้ไขนั้น อียูต้องการเห็นความคืบหน้าในเชิงที่ทำให้เห็นว่าจะรับประกันได้ว่าสินค้าสัตว์น้ำหรือสินค้าประมง ที่ส่งออกไปอยู่ปลอดภัยจากการประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่ทำลายล้าง ซึ่งหากเวลา 6 เดือนนี้ไทยไม่สามารถจัดการปัญหาได้ก็จะโดนใบแดงนั่นคือ การห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและจะส่งผลต่อการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ส่วนในระยะเวลา 6 เดือนนี้ จะต้องเริ่มต้นทำอะไรนั้น ในมุมมองของ ธรา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมากรมประมงทำงานหนักพอสมควรกับการแก้ปัญหา แต่ยังไม่ได้คิดให้พ้นจากกรอบเดิมที่มีอยู่ คือทำให้เรือประมงที่ทำการประมงในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยการไปขึ้นทะเบียนเรือ มีการติดจีพีเอส เพื่อให้มีการติดตามตำแหน่งได้สะดวก และมีการบันทึกลงข้อมูลไว้ว่า เรือลำนี้จะมียอดจับที่มีอยู่หรือไม่

"ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ กรมประมงอาจจะใช้กรณีนี้มาเป็นข้ออ้างในการนิรโทษกรรมเรืออวนลากเถื่อน ที่เค็มเคยยกเลิกไปแล้ว อาจนำกลับมาเรือพื้นใหม่ โดยเรืออวนลากเถื่อนที่กวาดสัตว์น้ำในประเทศไทย 2,000 ลำ ถ้าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งฝ่าย



เป็นจุดแข็งที่สามารถไปคุยกับอียูได้ว่า นี่เป็นมาตรการสำคัญที่ประเทศไทยสามารถทำได้

ประเทศไทยเป็นอันดับ 3 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล การที่พลิกมาเป็นอันดับต้นของโลกไม่ได้หมายความว่าต้องไปพึ่งพาวงจรที่ผิดกฎหมายทำลายธรรมชาติ ห่วงโซ่ซัพพลายเช่นเอาปลาอินโดนีเซีย เอาปลาจากแปซิฟิก บางครั้งก็ไม่มีมีการสืบว่า ปลาเหล่านั้นมาจากไหน ต้นตอของปลาว่าปลาคู่นี้จับมาได้อย่างไร

"ในบางกรณีสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากทะเลลึกจะมีการขนถ่ายกลางทะเล ซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศยังทำไม่ได้ เพราะเรือลำหนึ่งไปกวาดปลาจากทะเลแล้ว แทนที่จะเอาเข้าฝั่งมาจับปลาได้ก็ตัว แต่กลับขนถ่ายกลางทะเล และลำที่ถูกขนถ่ายจึงสามารถจับปลาต่อได้ ซึ่งในทางกฎหมายสากลถือว่าผิดกฎหมาย ประเทศไทยจำเป็นต้องขยายบทบาทของตัวเอง และจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค ทำงานร่วมกับอียู หรือประเทศอื่นๆ ที่ทำประมงร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล" ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุ

การให้ใบเหลืองของอียู ไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจอะไรประเทศไทย แต่นี่คือการเรียกร้องให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะผลักดันการประมงที่ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะไว้วิกฤติให้เป็นโอกาส มากกว่าบ่นรำพึงว่าอียูไม่ยุติธรรม เป็นการกีดกันทางการค้า

หากยังมัวแต่วิดกั๊งวล แล้วไม่ลงมือทำ อีก 6 เดือนเกิดใบแดงขึ้นมา จะทำให้เศรษฐกิจด้านการประมงนี้จบกันเลย...!!!

ธรา บัวคำศรี

ฮือฮา-ประมง คึก-ผสมพันธุ์ ปลาหมอไทย ไซส์ยักษ์เกิโล

ฮือฮา นักวิชาการประมงศูนย์
วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ
ชุมพรสดเจ๋ง เพาะปลาหมอน้ำจืด
ไทยสายพันธุ์ใหม่ ★ มีต่อหน้า 11



ปลาหมอยักษ์
เกษตรกรใช้ปลา
หมอยักษ์พันธุ์ "ชุมพร 1"
หนัก 1 กก. ทยายสง่า ลีสง่า
(ภาพเล็ก) ผอ. ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ
ชุมพร ร่วมกับทีมนักวิชาการ
ประมงเพาะพันธุ์ขึ้น

ฮือฮา

☆ ค่อจากหน้า 1

“ซุมพร 1” ขนาดไซส์ยักษ์หนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัม หลังระดมสมองนำพันธุ์ปลาหมอกจากทั่วประเทศมา ศึกษาวิจัยจนได้ข้อสรุป คัดพันธุ์ปลาจากภาคใต้ นำมาปรับปรุงพันธุ์เพาะเลี้ยงถึง 4 รุ่น จนได้พ่อแม่พันธุ์ที่นิ่ง โตเร็ว และตัวใหญ่ เนื้อแน่นเป็นที่ต้องการ ของตลาด ราคาสูงกิโลละ 200 บาท คาดว่าจะ เป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ในอนาคต สามารถนำไปเลี้ยงได้ทุกภาค

นักวิชาการประมงเพาะปลาหมอกไทยสายพันธุ์ ยักษ์หนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัมครั้งนี้ เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับกานูเปิดเผยจากนาย สว่าง สีสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรม สัตว์น้ำซุมพร กรมประมง ตั้งอยู่เลขที่ 12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ต.ทุ่งคาอ.เมืองซุมพร ว่า ขณะนี้ศูนย์วิจัย และพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำซุมพร ได้เพาะพันธุ์ ปลาหมอกน้ำจืดไทยสายพันธุ์ใหม่ชื่อ “ซุมพร 1” มีลักษณะพิเศษคือตัวใหญ่ เนื้อแน่น ขนาดโตสุด มีน้ำหนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัม สามารถนำไปเลี้ยงได้ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของตลาด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรม สัตว์น้ำซุมพร กล่าวว่ ปลาหมอกสายพันธุ์ดังกล่าว ที่มีนักวิชาการของศูนย์วิจัยฯประกอบด้วย นายสุชาติ จุลอดุง น.ส.เมตตา ทิพย์บรรพต น.ส.มลฤดี โพธิ์-ประดิษฐ์ และนายกฤษณพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ได้ ศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอกมาตั้งแต่ ปี 47 เริ่มต้นจากศึกษาลักษณะความแตกต่างของ ปลาหมอกที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศ ทั้งจาก แหล่งน้ำธรรมชาติ 4 แหล่งคือภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์ ภาคกลาง จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. สกลนคร และภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงเกษตรกร จ.ซุมพร นำมาเลี้ยงไว้ใ้ในศูนย์วิจัยฯเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปลาหมอกจากภาคใต้ มีผลการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอกจากแหล่งอื่น จึงนำเข้าสู่การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบหมู่ เป็นระยะเวลาานรวม 4 รุ่น แล้วเอาตัวที่เจริญเติบโต สูงสุดในแต่ละรุ่นไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตลูก พันธุ์ต่อไป ศูนย์วิจัยฯทดสอบสายพันธุ์ด้วยการนำไปทดลองเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆทั้งที่ จ.ซุมพร จ.นครศรี-

ธรรมราช และ จ.เชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาค อีสาน ปรากฏว่าผลการเลี้ยงออกมาในทิศทางเดียวกัน คือปลาหมอกที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์จะให้ผลผลิตสูงกว่าปลาหมอกสายพันธุ์เดิมประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

“ผลการทดสอบเลี้ยงปลาหมอกพันธุ์ “ซุมพร 1” โดยใช้อาหารเลี้ยงอย่างเดียวกับที่ใช้เลี้ยงปลาดุก ทั่วไปพบว่าสามารถนำไปเลี้ยงได้ทุกภาคแต่ภาคอีสาน จะเจริญเติบโตดีมาก โดยใช้เวลาเลี้ยงเพียง 8 เดือน มีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 350 กรัมหรือขนาด 3 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม และหนักสุดตัวละ 1 กิโลกรัม ที่สำคัญ เนื้อแน่นเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ปลาหมอก พันธุ์นี้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาทเลยทีเดียว” นายสว่างกล่าว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรม สัตว์น้ำซุมพร กล่าวอีกว่ สำหรับปลาหมอกพันธุ์ “ซุมพร 1” ได้รับการอนุมัติชื่อจากกรมประมงเมื่อ วันที่ 18 ส.ค.54 ก่อนทดสอบเลี้ยงจนได้สายพันธุ์ ที่นิ่งสามารถเปิดให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นปลา เศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตามธรรมชาติปลาหมอกเทศ เมียจะมีขนาดโตกว่าเพศผู้ประมาณ 1 เท่าตัว โดย ศูนย์วิจัยฯได้ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะควบคุม ผลผลิตลูกพันธุ์ปลาหมอกเทศเมียตัวผู้ กระทั่งทดลองใช้ ฮอร์โมนในท้องปฏิบัติกรพบว่าสามารถผลิตลูกพันธุ์ ปลาหมอกให้เป็นเพศเมียได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่มีฮอร์โมนตกค้างอยู่ในสัตว์น้ำ คาดว่าในอนาคต ปลาหมอกพันธุ์ “ซุมพร 1” จะได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ไทยอย่างงดงาม



5 5 วันทำนาปีละ 3 ครั้งทำสิ่งแวดลอมพัง

ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก และการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวอย่างหนัก จากเดิม 1 ครั้งเป็น 3 ครั้งต่อปี กำลังเป็นการทำร้ายชาวนาและระบบนิเวศ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานการสัมภาษณ์ นายหวอ ตง ชวน ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวเวียดนาม ที่ระบุว่า ความต้องการให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวเจ้าใหญ่ของโลก สวนทางกับการคุ้มครองเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ที่ควรจะได้รับดูแลมากกว่านี้

ผลจากนโยบายของรัฐบาล ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้นเกือบ 4 เท่า นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นผลจากสายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลดกแทนสูงและการสร้างเครื่องช่วยเขื่อนกันน้ำที่สามารถทำนาได้ 3 ครั้งต่อปี ระบบการปลูกข้าวแบบนี้แม้จะได้ผลผลิตเยอะ แต่

เกษตรกรต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากไปกับยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ และเกษตรกรก็ยิ่งต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้น เขตที่ราบปากแม่น้ำซึ่งเป็น



พื้นที่เพาะปลูกข้าว และเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อม

ราเชล โคอ์ ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรองประธานกลุ่มธนาคารโลก กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยที่ทำร้ายเขตที่ราบปาก

แม่น้ำ และเวียดนามต้องพิจารณาว่าควรจะหันไปส่งเสริมเกษตรกรด้านอื่น แทนการเร่งรัดให้ปลูกข้าวซึ่งมีความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากหรือไม่

ขณะที่ เงิน หนึ่งก ดัก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวเวียดนาม ระบุว่า ระบบเขื่อนกันน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมกำลังขัดขวางสารอาหารในดินที่มีการไหลเวียนอย่างอิสระ และอนาคตความอุดมสมบูรณ์ในดินจะจางหายไป และหากนักวิจัยไม่สามารถสร้างข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทนต่อสภาพที่มีมลพิษ

เพิ่มขึ้นได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้ลดลง และพื้นที่ราบปากแม่น้ำของประเทศก็จะหมดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

โมเดลของเวียดนาม อาจเป็นบทเรียนให้กับบรรดาเกษตรกรของไทยได้เป็นอย่างดี บางทีความต้องการที่มีมากเกินไปก็คงได้ไม่คุ้มเสีย.

บิกกอสลากออกเปิดทางแก้ภัย ประมงไทยโอบไเบเหลืองอียูซ้ำเติม

เรือประมงกระทบ
หนักถ้วนหน้าจากใบ
เหลืองอียู 'ทั้งย่าน' แม่
กลอง' (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

บิกกอสลาก

กฎหมายประมงไทยล้าสมัย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน กรณีคณะกรรมการสิทธิการแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยกิจการทางทะเลและการประมง สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้ใบเหลืองหรือแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการว่า ไทยไม่ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือโอยูยู นั้น

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงการติดตั้งเครื่องติดตามตำแหน่งเรือประมง (วีเอ็มเอส) เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุมหรือโอยูยู ว่า การติดตั้งเครื่องติดตามเรือเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะหลักของอียูที่ต้องปฏิบัติตาม ที่ผ่านมามีเรือเข้ามาตรวจสอบเรือประมงไทยพบว่าไม่มีระบบการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเรือประมงใดบ้างที่ทำการประมงแบบผิดกฎหมายในน่านน้ำประเทศอื่นๆ ดังนั้น การติดตั้งเครื่องติดตามจะทำให้ไทยสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ว่ามีเรือประมงของไทยไปทำประมงในน่านน้ำอื่นๆ บ้าง

"การที่ไทยยังใช้ พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490

ซึ่งเก่ามากและไม่มีการปรับปรุง ทำให้ไม่มีบทบัญญัติหรือบทลงโทษให้เรือประมงไทยทุกลำต้องติดตั้งเครื่องติดตามตำแหน่งเรือ อียูจึงมองว่าไทยขาดตกบกพร่องในส่วนนี้ รัฐบาลเองไม่สามารถไปบังคับเรือให้ติดตั้งเครื่องติดตามได้ ไม่มีกฎหมายกำหนด อียูจึงให้ไทยปรับแก้กฎหมายใหม่ ขณะนี้ พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 ได้มีการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว เหลือเพียงการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น" นายจุมพลกล่าว

ย้ารัฐเข้มกระบวนการตรวจสอบ

นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการเรือชายฝั่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น) กล่าวว่า รัฐบาลไทยน่าจะมีการคาดการณ์ไว้บ้างแล้วว่าจะได้รับใบเหลืองเพราะอียูกล่าวถึงมาบ้างแล้ว และรัฐบาลได้เตรียมพร้อมแก้ปัญหาไว้ระดับหนึ่ง เช่น การกำหนดให้เรือประมงนอกน่านน้ำติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเข้มงวดการแจ้งเรือเข้า-ออก ที่ปัจจุบันยังมีศูนย์รับแจ้งเพียง 4-5 จุดเท่านั้น มองว่าไม่เพียงพอในเรื่องของวีเอ็มเอสที่จะต้องจัดการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ควรจะเน้นในกลุ่มเรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ รัฐยังควรดูแลเรื่องของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่จับมาจากพื้นที่ไหน น่านน้ำของประเทศได้ด้วย เมื่อมีการเดือนมารัฐก็ต้องทำงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผลสำเร็จ หากดำเนินการไม่เต็มที่เท่าที่ควรไทยอาจจะถูกใบแดงได้

นายสมพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากจะตรวจเรือให้ได้ตามมาตรฐานอียูแล้ว ยังต้องตรวจด้วยว่าคนที่ทำงานบนเรือมีสภาพการทำงานอย่างไร เพิ่มความถี่ในการออกตรวจเรือและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเรือเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับรัฐในการจดทะเบียนเรือและทำตามกฎหมายด้วย อีกทั้งต้องดูแลให้แรงงานที่ไปทำงานบนเรือประมงไปอย่างสมัครใจ ยอมรับว่าทุกวันนี้แรงงานบางคนโดนหลอกลวงเรือ กระทั่งแรงงานจะต้องบังคับใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 กับผู้ประกอบการเรือประมงอย่างเข้มงวด มีการจดทะเบียนแรงงานทำสัญญาจ้าง จ่ายค่าจ้างและวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง รัฐต้องสอบสวนหาหลักฐานเอาผิดนายหน้าและสืบว่านายจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ หากมีก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

6ด.ติดตั้งเครื่องติดตามครบ

นายจุมพลกล่าวว่า ที่ผ่านมากรมประมงได้ติดตั้งเครื่องติดตามเรือมาตลอด 6 เดือน ตั้งแต่อียูแจ้งเตือนให้ใบเหลืองไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ครอบคลุมไปมากกว่า 60% แล้ว โดยเฉพาะการติดตั้งเรือประมงที่มีน้ำหนัก 60 ตันกรอส เนื่องจากเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีออกทำประมงนอกน่านน้ำไทย ภายใน 6 เดือนน่าจะติดตั้งเครื่องติดตามเรือได้ทันเวลาแน่นอน

“การที่ไทยโดนใบเหลืองจากอียูนั่นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่เรือประมงไทยมักเข้าไปทำประมง แต่เนื่องจากอินโดนีเซียยังมีการออกกฎหมายห้ามเรือต่างประเทศเข้ามาทำประมงในน่านน้ำ หากพบเห็นจะยิงเรือนั้นทันที เพราะอินโดนีเซียอยู่ระหว่างแก้ปัญหาการประมงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีแนวโน้มที่อินโดนีเซียจะต่ออายุกฎหมายดังกล่าวอีก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่โดนห้ามเข้าน่านน้ำ เพราะฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้ที่ยึดเขตตอนใบเหลืองก็ถูกห้ามไม่สามารถเข้าทำประมงได้เช่นกัน” นายชุมพลกล่าว

เรือประมงใหญ่เมืองคอนจอดนิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบที่ท่าเรือ อู่ต่อเรือพื้นที่ อ.ปากพอง อ.หัวไทร อ.ท่าศาลา อ.ลิซล และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ติดทะเลและประกอบอาชีพประมงขนาดใหญ่ พบผู้ประกอบการหยุดเรือทำการ ซึ่งมีในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 50 ลำ เป็นเวลากว่า 6 เดือนมาแล้ว เนื่องจากประสบภาวะขาดทุน อีกทั้งมีสัตว์น้ำไม่เพียงพอ รวมทั้งมาตรการยกเลิกสัมปทานการทำประมงในประเทศไทยอินโดนีเซีย

นายประเทือง ทิพยมาศ นายกสมาคมประมงอำเภอปากพอง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ความเจ็บปวดเกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ว่ารัฐบาลสมัยใดไม่เคยแก้ปัญหาให้อาชีพประมงเลย ต้องดิ้นรนมาตลอด พบกับการขาดทุน ถูกจับกุม ยึด และยิงจนเรือประมงจากทุกชาติที่เข้าไปทำประมงในน่านน้ำของอินโดนีเซีย แม้จะมีตัวอนุญาตก็ตาม ขณะนี้พม่าเริ่มใช้มาตรการเดียวกับอินโดนีเซียในทะเลจีนใต้เท่ากับประมงไทยหมดทางหากินโดยสิ้นเชิง

“ทำไปก็ขาดทุน แรงแรงงานก็ไม่มี ในประเทศก็กดราคาส่งออกก็ไม่ได้ ถูกขูดรีด ช่มชู้ ทั้งจากโจรและคนดีในครอบครัว คงหยุดอย่างถาวรเสียที หากรัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหาควรทำกันอย่างที่เป็นระบบ วันนีประมงไทยเหมือนคนตายแล้วยังกระตือรือร้นให้จมดินอีก” นายประเทืองกล่าว

ใบเหลืองซ้ำเติมอุตสาหกรรม

นายกมลศักดิ์ เลิศโพบูลย์ เลขาธิการสมาคมประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การให้ใบเหลืองของอียูเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมการประมงของไทย มีการประมาณการในปี 2558 จะมีสัตว์น้ำหายไปจากระบบอุตสาหกรรมประมงถึง 1 ล้านตัน

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 5

บีกกองสลา

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมและการส่งออกอยู่แล้ว ด้านนายธีระวัฒน์ เจริญสุขโสภณ ประธานชมรมผู้ขายปลา จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบมาจากการที่อียูประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย โดยเฉพาะอียูไม่ส่งซื้ออาหารทะเลจากประเทศไทยแล้ว ชาวประมงที่จับปลาจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งให้อียูนั่นมักให้ราคาสูงกว่าการจำหน่ายภายในประเทศไทยช่วยให้ชาวประมงอยู่รอดได้ ในฐานะประธานชมรมผู้ขายปลาสมาทราครและตัวแทนชาวประมงอยากให้นักธุรกิจเห็นปัญหานี้ จะทำอย่างไรเพื่อให้การส่งออกได้ตามปกติ ปัญหาที่จะตามมาหลัง 6 เดือนไปแล้ว คือ การว่างงานเพราะสินค้าประมงไม่สามารถส่งออกได้ แรงงานจ้างในระบบทั้งภาคประมง และประมงต่อเนื่องหรือประมงแปรรูปต้องถูกเลิกจ้างอย่างแน่นอน

ตลาดปลา‘แม็กกลอง’กระทบหนัก

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม็กกลองจำกัด นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหากรณีอียูประกาศให้ใบเหลืองแจ้งเตือนประเทศไทย ว่า ตลาดปลาแม็กกลองถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีมูลค่าการส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปี ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สินค้าประมงราคาตกต่ำลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความมั่นใจว่าสินค้าจะขายได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว แม้รัฐบาลจะขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวออกไปอีก 3 เดือน แต่หลังจากนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจะกลับมาอีก

“มีแนวคิดให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา 3 เรื่องคือ 1.การแก้ปัญหาเรื่องคนให้ถูกต้อง เช่น การขอโควตาแรงงานต่างด้าวและต้องมีการทดแทนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายตลอดเวลา 2.เรือประมงถูกต้อง เช่น ให้กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตเรือประมงทุกลำจะได้รับรู้ข้อมูลจำนวนเรือประมงที่เป็นจริง และ 3.เครื่องมือประมงต้องถูกต้อง เป็นต้น แนวทางดังกล่าวผมเคยเสนอไปยังภาครัฐแล้วเมื่อปี 2554 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมองว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังและมีระบบจะสามารถแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายได้” นายมงคลกล่าว

นายมงคลกล่าวต่อว่า สถิติเรือประมงอวนลากในสมุทรสงคราม ในปี 2539-2540 มี 9,772 ลำ, ปี 2552-2553 เหลือ 3,619 ลำ และปี 2557-2558 เหลือเพียง 2,000 ลำ เห็นได้ว่าจำนวนลดลงกว่า 6,000 ลำ สาเหตุหลักคือกรมประมงยึดอาชญาบัตรเรือประมงอวนลากไปจากชาวประมง เนื่องจากชาวประมงไม่ได้ต่ออาชญาบัตรตรงตามกำหนดเวลา ขณะเดียวกันเรือประมงที่ไม่ได้ต่ออาชญาบัตรไม่สามารถต่อใหม่ได้ ส่วนเรือประมงที่เดิมทำประมงอวนลากแล้วขาดทุน จึงหันไปทำประมงประเภทอื่น ไม่สามารถกลับมาทำประมงอวนลากได้อีก

ศูนย์ทหารไทยวิเคราะห์งบ

กรณีคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยมีกรอบเงินรายจ่าย 2.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558

ประมาณ 1.45 แสนล้านบาท คิดเป็นการขาดดุลงบประมาณ 3.9 แสนล้านบาท ในวงเงินงบประมาณปี 2559 เป็นรายจ่ายประจำปี 2.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% รายจ่ายเพื่อการลงทุน 5.44 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 6.21 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เฉลี่ย 11.5% วงเงินดังกล่าวคิดจากคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2559 ขยายตัว 3.7-4.7% โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ตั้งงบประมาณรวม 1.38 แสนล้านบาท และงบประมาณบริหารจัดการน้ำ 7 หมื่นล้านบาทนั้น

นายเบญจรงค์ สุวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า การตั้งงบประมาณลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แม้รัฐยังคงการจัดทำงบประมาณขาดดุลจากเป้าหมายเดิมที่จะจัดทำงบประมาณสมดุลในปี 2560 แต่เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะทำงานงบประมาณขาดดุลในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จะช่วยหนุนเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ มองว่าโจทย์หลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดงบประมาณมากหรือน้อย แต่โจทย์ใหญ่ของรัฐคือต้องให้ภาพการลงทุนที่ชัดเจนว่าจะลงทุนโครงการใดก่อนหลัง เริ่มลงทุนเมื่อใด ลงนามได้ทันในรัฐบาลนี้หรือไม่ เพื่อให้เอกชนเดินตามได้อย่างถูกต้อง

ให้ความสำคัญลงทุนต่อเนื่อง

นายเบญจรงค์กล่าวอีกว่า ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนต่อเนื่องของการลงทุน เพราะงบประมาณปี 2559 จัดทำโดยรัฐบาลนี้ แต่ตามโรดแมปของรัฐบาลคือต้องมีการเลือกตั้งภายในปี 2559 ผู้ที่เข้ามาซึ่งงบประมาณบางส่วนจะเป็นรัฐบาลใหม่ จึงต้องเร่งสร้างความมั่นใจเรื่องดังกล่าวด้วย

“สำหรับการประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2559 ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย มองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะเติบโต 4-4.5% ได้รับผลบวกจากการส่งออกที่ดีเพราะราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การลงทุนภาคเอกชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก หลังเอกชนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้วกว่า 7 แสนล้านบาท แต่ที่ผ่านมาเอกชนยังไม่ลงทุนจริงจึงคาดว่าจะได้เห็นการลงทุนทั้งหมดภายในปี 2559 รับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่การลงทุนภาครัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนรอง การบริโภคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้ไม่ใช่ตัวผลักดันเศรษฐกิจ แต่จะไม่รั้งเศรษฐกิจเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา

รองปช.ส.อ.ท.เห็นด้วยกรอบบ

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ที่ 2.72 ล้านล้านบาทนั้น เห็นว่าวงเงินเหมาะสมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศในภาวะที่ซบเซา สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ขณะนี้ประเทศยังจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้งบประมาณกระตุ้น เนื่องจากภาวะการเป็นหนี้ของภาคครัวเรือนประชาชนไทยยังอยู่ระดับสูง ขณะที่ภาครัฐเองต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณ

“คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง และเริ่มเห็นสัญญาณดีมากขึ้นในปี 2559 ส่วนการที่รัฐวางกรอบงบประมาณรายจ่ายด้วยวงเงินดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ลำบากเป็นอย่างมาก เพราะด้วยราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำจนกระทบต่อรายรับและปัญหาหนี้สินต่างๆ” นายวัลลภกล่าว

ส่งออกทางเรือหนุนอีกเสียด

นายณพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนช่วยเหลือเศรษฐกิจกลุ่มรากหญ้าให้กลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่ชาวนา รวมถึงการลงทุนเพื่อปรับพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐที่ควรนำเทคโนโลยีมาดำเนินการ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น หากไม่มีการพัฒนาด้านต่างๆ จะไม่ทันประเทศอื่นที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบางประเทศที่ตามหลังไทยอยู่ก็อาจแซงหน้าไทยได้

“เห็นว่าวงเงินดังกล่าวเหมาะสม เพราะตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่ชาวนาที่ราคาข้าว ราคายางตกต่ำมากจนกระทบต่อรายรับและภาวะหนี้สินที่ค้างจ่ายต่างๆ การกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยฟื้นการจับจ่ายใช้สอย ไม่เกิดภาวะเงินฝืด ทั้งนี้เห็นว่างบประมาณควรมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มชาวไร่ชาวนามากเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุด” นายณพพรกล่าว

ประธานบอร์ดสลากฯลาออก

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดสลากฯกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง จะมีผลในวันที่ 27 เมษายน โดยได้รายงานเรื่องลาออกต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง แล้ว

นายสมชัยกล่าวว่า สาเหตุการตัดสินใจลาออก เพื่อต้องการเปิดทางให้ผู้อื่นเข้ามาแก้

ปัญหาสลากแทน ที่ผ่านมายพยายามใช้หลายมาตรการแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ แม้จะรู้สึกพอใจกับผลงาน 8-9 เดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อเข้ามาทำงานถึงจุดหนึ่งปัญหายังไม่คลี่คลาย ราคาสลากยังแพงเหมือนเดิม ยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชน ควรจะเลิกทางเพื่อให้คนอื่นมาทำแทน

“การแก้ปัญหาสลากน่าจะต้องใช้แนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคงใช้อำนาจของข้าราชการพลเรือนไปแก้ไขได้ลำบาก ดังนั้นคงต้องให้ผู้มีปารมีเข้ามาทำแทน ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นทหารเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อให้แก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ โดยยืนยันว่าไม่ได้ลาออกเพราะถอดใจกับการแก้ปัญหาสลาก” นายสมชัยกล่าว

ปลัดคลังเตรียมหารือ‘สมหมาย’

ด้านปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า คงต้องหารือกับนายสมหมายว่าควรจะต้องตั้งผู้ใดมาทำหน้าที่แทนนายสมชัย ในตำแหน่งประธานบอร์ดสลากฯ ตามกฎหมายระบุให้ เป็นตำแหน่งที่ปลัดกระทรวงการคลังจะเข้านั่ง แต่มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังคนอื่นไปทำหน้าที่แทนได้ เท่าที่ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงการคลัง ระบุว่าไม่สามารถมอบอำนาจให้คนนอกกระทรวงมาทำหน้าที่นี้แทนได้ ถ้าจะทำคงต้องอาศัยมาตรา 44 ในการประกาศออกมา

ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลังกล่าวว่า ได้รับทราบการลาออกทางโทรศัพท์อย่างไม่เป็นทางการ นายสมชัยระบุว่าทำงานประธานบอร์ดสำนักงานสลากฯมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พยายามแก้ไขเรื่องการจำหน่ายสลากเกินราคา แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ จึงขอลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวงการคลังเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมมากกว่า ในสัปดาห์หน้าจะหารือกับ รมว.คลัง เพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม

เข้านั่งแทน ขณะนี้ยังไม่มีความพอใจและยังไม่มีการซื้อสรุป ที่ผ่านมากำหนดสำนักงานสลาภาพยายามแก้ไขเรื่องการจำหน่ายสลากเกินราคามาโดยตลอด แต่ไปเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ทั้งเอเยนต์ ผู้ค้าสลากรายย่อยและคนพิการ เป็นต้น ดังนั้นการออกมาตรการใดๆ ที่มีความรุนแรง ก็เกิดผลกระทบไปด้วย" นายวิสุทธีกล่าว

บักตู่อาจใช้ม.44แก้สลากแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอร์ดสลากฯชุดที่มีนายสมชัยเป็นประธานนั้น แต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 โดยคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บอร์ดสลากฯมีทั้งหมด 9 คน และมีที่แต่งตั้งมาพร้อมกับนายสมชัยอีก 3 คน คือ พล.ต.

สรารัฐ กาพย์เดโช กรรมการ นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ กรรมการ และนายชัยพร ธรรมพิร กรรมการ ที่เหลือเป็นผู้แทนโดยตำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ 4 คน คือ จากกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณการ สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย และอีก 1 คน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ที่เป็นกรรมการ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์เตรียมจะประกาศใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาสลากแพง เบื้องต้นมี 2 เรื่อง คือ เพิ่มรายได้ให้ผู้ค้าสลากรายย่อย จากเดิมได้รับเพียงใบละ 5.60 บาท เพิ่มเป็น 10-15 บาท รวมถึงเตรียมจะใช้มาตรา 44 ประกาศให้ประธานเป็นคณบดีไม่จำเป็นต้องเป็นของกระทรวงการคลังอีกต่อไป